



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 เมษายน 2563

เรื่อง

1. สหกรณ์รวบรวมสินค้าเกษตร กองทัพสนับสนุนรถขนส่งสินค้า
2. มาตรการเฟส 3 อุ่ม'รากหญ้า' พลิก! 7 ไร่เดียว ฝ่าวิกฤติ..โควิด
3. ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ
4. K-Research ชี้ COVID-19 ต้นราคาไข่ไก่พุ่งตลอดปี 63
5. "สศก. เผยส่งออกเกษตรรุ่งปิดปมไม่พอบริโภคภายใน
6. โควิดทุบจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8% ลุ้นตุนอาหารตันยอด "ข้าว-มัน-หมู" ฟื้น
7. ชวนระดมซื้อมะม่วงฝาก'หมอ-คนรัก'
8. 'สำรวจ'หรือ'กักตุน'3องค์กรหลักเตือนโลกเผชิญ'วิกฤติอาหาร'
9. คอถัมภ์: คนเดินตรอก: ปัญหาราคาไข่แพง
10. กรม.พิเศษเคาะสู้โควิด-กระตุ้นศก. ดัน3พรก.1.6 ล้านล.
11. คอถัมภ์: โฟกัสเกษตร: ปรับแผน แจกพันธุ์ข้าวนาปี
12. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: บรรเทาหนี้

สื่อ

- สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
เดลินิวส์
mgronline.com
thainews.easybranches.com
prachachat.net
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชน
สยามธุรกิจ
มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : สหกรณ์รวบรวมสินค้าเกษตร กองทัพสนับสนุนรถขนส่งสินค้า

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 1785 หน้า : 9 (บนขวา)

สหกรณ์รวบรวมสินค้าเกษตร กองทัพสนับสนุนรถขนส่งสินค้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า สั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์การผลิตและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าสินค้าบริโภคมีเพียงพอแน่นอน ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานผลคาดการณ์ห่วงโซ่อุปทาน ผลผลิตทางการเกษตร โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้

ขณะเดียวกัน ให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงฝ่ายความมั่นคงเพื่อกระจายสินค้าเกษตรและอาหารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เช่น ผลไม้ภาคตะวันออกที่กำลังจะออกผลผลิตนั้น



เร่งประสานกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนรถบรรทุกสินค้าเกษตรข้ามภาค ตลอดจนอาหารสดอื่นๆ ทั้งผัก เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ ซึ่งต้องขนส่งถึงที่หมายเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และหอการค้า จังหวัดเตรียมจุดกระจายสินค้าในแต่ละจังหวัดและอำเภอให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า

สินค้าเพื่อการบริโภคไม่ขาดแคลน แม้จะมีภาวะภัยแล้งและการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยืนยันว่าอาหารมีเพียงพอแน่นอน นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรไทยด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มาตรการเฟส 3 อุ่ม'รากหญ้า' พลิก! 7 ไอเดีย ฝ่าวิกฤติ..โควิด

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 1785 หน้า : 1(กลาง), 11

มาตรการเฟส 3 อุ่ม'รากหญ้า' พลิก! 7 ไอเดีย ฝ่าวิกฤติ..โควิด

▶ อ่านหน้า 11

เคอร์ฟิว..คำตอบสุดท้าย! ▶ หน้า 11

การใช้จ่ายงบกลาง 2563
วงเงิน 96,000 ล้านบาท

1. มาตรการดูแลและเยียวยาชุดที่ 1
วงเงิน **27,500** ล้านบาท
2. มาตรการดูแลและเยียวยาชุดที่ 2
วงเงิน **45,000** ล้านบาท
3. มาตรการบรรเทาผลกระทบ
โควิดและภัยแล้ง **17,310** ล้านบาท
4. โครงการเตรียมความพร้อม
ป้องกันโควิด **1,233** ล้านบาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำ
หน้ากากอนามัย **225** ล้านบาท

▶ กลุ่มเป้าหมายมาตรการเยียวยา เฟส 3

1. ประชาชนและเกษตรกร
2. ผู้ประกอบการ (เพิ่มเติม)
3. ตลาดเงินและตลาดทุน

▶ เงินเยียวยา เฟส 3

1. ตัดวงงบประมาณจากทุกกระทรวง 10%
2. ออกกฎหมายกู้เงินเพิ่มเติม

ที่มา : สยามธุรกิจออนไลน์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มาตรการเฟส 3อุ้ม'รากหญ้า' พลิก! 7ไอเดีย ฝ่าวิกฤติ..โควิด

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 1785 หน้า : 1(กลาง), 11

มาตรการเฟส 3

ส่งมาตรการเงินเยียวยาเฟส 3 ลงลึกถึงรากหญ้า รองรับแรงงานกลับภูมิลำเนา ยืดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการเฟส 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และมาตรการเฟส 2 ช่วยเหลือแรงงานในระบบ มาตรการเฟส 3 กำลังถูกจับตามองอย่างมากในขณะนี้ เพราะจะเป็นมาตรการที่ใช้เม็ดเงินมากที่สุด มากกว่า 2 มาตรการแรกรวมกัน เพื่อช่วยเหลือคนทุกระดับตั้งแต่รากหญ้าจนถึงกลุ่มนักลงทุน

ซึ่งรัฐบาลอาจจำเป็นต้องออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉุกเฉินกว่า 2 แสนล้านบาท เพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เน้นสร้างรายได้แรงงานที่เดินทางจากส่วนกลางกลับภูมิลำเนา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการดังกล่าวว่า เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤติไวรัสโควิดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ตนได้สั่งให้กระทรวงการคลังเตรียมแผนออกมาตรการชุดที่ 3 เน้นดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อรองรับแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพรวะระบาด แนวทางในการดำเนินการให้ยืดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยกำชับให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนและมาตรการต่างๆ เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ระบุตัวเลขงบประมาณที่จะนำมาดูแลโครงการดังกล่าว แต่มีแผนที่จะออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉุกเฉินวงเงินมากกว่า 2 แสนล้านบาท

“หากมีความจำเป็นอาจจะพิจารณาออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉุกเฉินดูแลเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งในหลักการสามารถทำได้เนื่องจากฐานะการเงินการคลังแข็งแกร่ง ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาตอนนี้คือ พ.ร.บ. ทั้งหลายที่มียกวางขึ้นมาในช่วงที่เหตุการณ์ปกติ แต่เมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ผิดปกติทำอะไรไม่ได้” นายสมคิด กล่าว

ยื่นยื่นไปพึ่งไอเอ็มเอฟ

นายสมคิด ระบุอีกว่า มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 ครอบคลุม 3 ส่วน คือ 1. การดูแลประชาชนและเกษตรกร โดยจะดำเนินการให้ภาคเกษตรเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเกิดการจ้างงานกระจายลงหมู่บ้าน 2. ดูแลสภาพคล่องผู้ประกอบการเพิ่มเติม และ 3. ดูแลเสถียรภาพระบบตลาดเงินและตลาดทุน

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าประเทศไทย

จะต้องไปกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 ไม่เป็นความจริง ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ และไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอไอเอ็มเอฟมาช่วยเหลือ เนื่องจากไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 2.3 แสนล้านดอลลาร์และเงินตราไม่ได้ไหลออกนอกประเทศ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง ดอกเบี้ยก็ต่ำมาก ผิดกับในปี 2540 ขณะนั้นสถานการณ์หนักเพราะเราไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเรามีมากที่จะดูแลเศรษฐกิจในประเทศได้

“เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องไปหาไอเอ็มเอฟ และหากจำเป็นจะต้องกู้เงินเราก็สามารถกู้ภายในประเทศได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

‘คลัง’ พร้อมยื่นมาตรการชุดใหญ่

ด้าน นายอดุลม สวายน รว. กระทรวงการคลัง เปิดเผยมว่า กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สภาหอการค้าไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 ซึ่งจะยื่นชุดมาตรการเยียวยา และดูแลระบบเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากวิกฤติผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยจะเป็นมาตรการชุดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายกลางและรายย่อย และระบบการเงิน การลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน การลงทุนในตลาดทุน และหุ้นกู้ เป็นต้น ส่วนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไร เพราะยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ แต่ยืนยันว่าจะใหญ่กว่า 2 ชุดมาตรการที่เคยออกมาก่อนหน้านี้รวมกัน ซึ่งจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เร็วที่สุด

“ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 นี้ จะมีขนาดที่ใหญ่มาก และมีความจำเป็นสำหรับดูแลเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ ทั้งการดูแลเยียวยาประชาชน ดูแลเยียวยาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ดูแลระบบการเงิน การลงทุนทั้งหมด ถือเป็นชุดมาตรการใหญ่ที่เตรียมจะออกมา ซึ่งจะมีมาตรการเป็นส่วนๆ อยู่ภายใต้ชุดมาตรการดังกล่าวว่าแต่ละเรื่อง

จะดูแลอะไร อย่างไรบ้าง ตรงนี้ถือเป็นการเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีกำลังจะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดต่อไปได้อย่างแน่นอน” รว. กระทรวงการคลัง กล่าว

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ที่สี่ กล่าวว่าการสนับสนุนให้รัฐบาลใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ เพราะรัฐบาลยังมีพื้นที่สำหรับกู้เงินเพิ่มเติมราว 2.42 แสนล้านบาทตาม พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ ในขณะที่ระดับหนี้สาธารณะของไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศในกลุ่มเดียวกัน และยังอยู่ภายใต้เกณฑ์กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

เห็นหน้าพบร่วมเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงประชาชนที่ประเทศจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้แน่นอน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ ผลไม้ที่มีผลผลิตออกมามากในช่วงนี้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดใหม่เพิ่มเติมจากเดิม การส่งเสริมการแปรรูปและการกระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งได้เตรียมการรองรับแรงงานที่จะไหลกลับไปสู่ภาคเกษตร (Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีโครงการสำคัญที่แรงงานไหลกลับเข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อเข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ สศก. ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นปัจจัยลบต่อภาคการเกษตร โดยอาจทำให้ภาวะการค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้า ได้รับผลกระทบในช่วงแรก และการที่ราคาน้ำมันลดลงจะทำให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทนไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ผันผวนอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และส่งผลต่อราคาลิขิตค่าเกษตรในประเศ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มาตรการเฟส 3 อุ้ม'รากหญ้า' พลิก! 7 โฉมเดียว ฝ่าวิกฤติ..โควิด

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 1785 หน้า : 1(กลาง), 11

เคอร์ฟิว...คำตอบสุดท้าย

แม้ว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเช่นเดิมอาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เต็มรูปแบบ กลายเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 22.00-04.00 น.

การประกาศ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" หรือ "เคอร์ฟิว" คือ การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอื่นๆ ในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่น อยู่ในภาวะสงครามหรือมีเหตุกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกาศ "เคอร์ฟิว" มีผลกระทบต่อการค้าเดินชีวิตของพลเมืองอย่างรุนแรง จึงเป็นมาตรการที่หยิบออกมาใช้ในฐานะตัวเลือกสุดท้าย (The last resort)

และการคงอยู่ของ เคอร์ฟิวมีจะสั้นที่สุดเพื่อให้กระทบต่อเสรีภาพของพลเมืองให้น้อยที่สุด

นั่นคือ..คำตอบสุดท้าย!!!



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25741 หน้า : 15(ล่าง)

ลุยสระแก้ว-โคราชแหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลังว่า ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีพื้นที่ระบาด จำนวน 76,221 ไร่ ใน 17 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง สพบุรีศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยได้ทำลายแล้ว ด้วยวิธีฝังกลบและจาดสารกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย/กระสอบและตากแดดหรือวิธีบดสับและตากแดดต้นมันสำปะหลังที่เป็น

โรคฯ จำนวน 47,470 ไร่ คิดเป็น 62% ของพื้นที่ระบาดทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ระบาด จำนวน 28,751 ไร่ ใน 11 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สพบุรี สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ของ สศก. โดยศูนย์ประเมินผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และนครราชสีมา พบว่า สระแก้ว มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 385,906 ไร่ พบพื้นที่

ระบาด จำนวน 43,680 ไร่ คิดเป็น 11% ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการระบาดมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง ปัจจุบันทำลายพื้นที่ระบาดไปแล้ว จำนวน 21,805 ไร่ คิดเป็น 50% ของพื้นที่ระบาด คงเหลืออีก 21,875 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประชาคม/ติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่ระบาดและเสนอคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ พิจารณานุมัติการทำลายต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 1.43 ล้านไร่ พบพื้นที่ระบาด จำนวน 11,142 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่ปลูก เป็นแหล่งที่พบการระบาดมากที่สุดในอันดับ 2 ของประเทศ พบใน อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี ปัจจุบันทำลายไปแล้ว จำนวน 8,457 ไร่ คิดเป็น 76% ของพื้นที่ระบาด คงเหลือพื้นที่ต้องทำลายอีก จำนวน 2,685 ไร่ โดยอยู่ในกระบวนการอนุมัติการทำลายของคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thainews.easybranches.com

หัวข้อข่าว : "สตค. เผยส่งออกเกษตรรูปปิดปมไม่พอบริโภคภายใน

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



"สตค. เผยส่งออกเกษตรรูปปิดปมไม่พอบริโภคภายใน

สตค. เผยส่งออกสินค้าเกษตรแนวใหม่พุ่ง สบายปมห่วงอาหารไม่พอบริโภคในประเทศ เร่งสำรวจสินค้าแบบรายจังหวัดพบประชาชนยังมีความมั่นใจ คณะทูตพาณิชย์จีน เผยพฤติกรรมบริโภคจีน หันสั่งของสดทางออนไลน์และศึกษาตลาดหวังส่งออกเพิ่ม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สตค.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท

สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อให้คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับอาหารว่าจะมีเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้สตค. ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า สตค. ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบาย การบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้าที่กักตุนเกินความจำเป็น

จากการติดตามสถานการณ์ของ สตค. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดนแล้ว

นครปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือพฤติกรรมบริโภคใหม่ในตลาดจีนด้วย

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สตค. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งคนและสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกร

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งต่าง ประเทศจีน หรือ ทูตพาณิชย์จีน ระบุว่า ปี 2562 ที่ผ่านมร ตลาดอีคอมเมิร์ซของสดในจีนมีมูลค่า 162,000 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น29% และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าถึง 263,840 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 62% โดย บริษัท iMedia Research วิเคราะห์ว่า การแข่งขันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของสดค่อนข้างสูง และเริ่มมีการพัฒนาเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว แต่การเกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิด ในครั้งนี้ ทำให้โอกาสของอีคอมเมิร์ซของ สดกลับมาอีกครั้ง และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตาม สถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อไป โดยสินค้าเกษตรไทยเบื้องต้น



ชวนระดมซื้อมะม่วง ฝัก'หมอ-คนรัก'

หน้าร้อนผลไม้ไทยเริ่มออกตลาด แต่พิษโควิด-19 ทำให้เข้าตลาดยาก ทั้งส่งออกหรือขายในประเทศ กระทรวงเกษตรฯ นำร่อง ซื้อมะม่วงฝัก หมอ-คนรักผ่านไปรษณีย์-ออนไลน์ เป็นกำลังใจฝักภัย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยได้สั่งทุกหน่วยงานเตรียมแผนกระจายผลไม้จากสวนสู่ผู้บริโภค พร้อมเร่งแนะนำเกษตรกรเปิดขายทางออนไลน์ในทุกช่องทางบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งของตนเองหรือผ่าน www.Thailandpost-

mart.com ซึ่งกระทรวงได้ทำข้อตกลงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดที่จะเข้ามารับผลไม้ไปส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค เพื่อเร่งกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศเร็วที่สุด

ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำโครงการ “เร่งเร็วผลไม้ไทยนำซ้อป” ให้รถรับซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงในการรับซื้อผลไม้ไว้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยจะแนะนำขั้นตอนในการขนส่งซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้

ระดับเขตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรถรับกลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนให้เกิดรับซื้อให้อย่างทั่วถึง ไม่เกิดการตัดราคาและควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานส่งถึงบ้านผู้บริโภคผลไม้ที่จะนำร่องเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคเร่งด่วนคือมะม่วง ซึ่งขณะนี้ส่งออกไม่ได้จึงจะเชิญชวนส่วนราชการและประชาชน ซื้อมะม่วงคุณภาพดีหรือกระทั่งดอกไม้ที่ส่งออกไม่ได้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ มอบเป็นของขวัญของฝากแด่คนที่รักและห่วงใย โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ “ซื้อมะม่วงฝักหมอ” ที่ประชาชนสมควรให้กำลังใจในการทำหน้าที่เวลานี้

ขณะเดียวกันเกษตรกรสวนผลไม้หลายราย เผยแพร่โพสต์ขายผลไม้ทางออนไลน์เป็นทางออกกันแล้ว อาทิ ทศนีย์ภาพ อุ้นทะโคตรโทร. 08-8728-1237 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชวนผู้บริโภคซื้อมะม่วงเกรด A บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 350 บาท (รวมค่าขนส่งทางบริษัท เดอริ่ง) ถึงบ้านใน 2-3 วัน ●

'สำรอง' หรือ 'กักตุน'

3 องค์กรหลักเตือนโลกเผชิญ 'วิกฤติอาหาร'



องค์กรใหญ่ระหว่างประเทศอย่าง FAO-WHO-WTO ออกโรงแสดงความห่วงกังวล และเตือนว่าท่ามกลางมาตรการคุมเข้มที่หลายประเทศนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โลกอาจประสบภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากบางประเทศเริ่มห้ามการส่งออกสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์บางอย่างแล้ว เพื่อสำรองไว้ใช้ภายในประเทศในยามฉุกเฉิน

องค์กรระหว่างประเทศชั้นนำของโลก ได้แก่ องค์กรอาหาร และ เกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์กรอนามัยโลก (WHO) และองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงความห่วงกังวลว่าประชาคมโลกอาจจะต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหารจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระทบกับห่วงโซ่การผลิตอาหาร เช่น มาตรการเข้มงวดการส่งออก



อาหารในประเทศผู้ผลิต และมาตรการปิดพรมแดนที่ทำให้การขนส่งอาหารข้ามประเทศประสบความยากลำบาก

นอกจากนี้ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะงักงัน จนทำให้ประชาชนในหลายประเทศไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร กระทั่งความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิต ผู้บริหารของทั้งสามองค์กรข้างต้นเห็นพ้องว่าจะต้องมีการร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก ระมัดระวังการใช้มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการส่งออกและการขนส่งสินค้าอาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประเทศอื่นๆ ด้วย

สื่อต่างประเทศรายงานว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 921,924 รายในปัจจุบัน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 46,252 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (สถิติ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2563 ของศูนย์ข้อมูลไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์) **ดร. เทดรอส อาดานอม เกเบเรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO)** ประเมินสถานการณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะถึง 1,000,000 รายอย่างแน่นอน และ ยอดผู้เสียชีวิตจะทะลุ 50,000 รายภายใน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าว บั่นบั่นแย่งแย่งกับความต้องการของประเภสในฝั่งผู้นำเข้า เช่นอิรัก ที่ออกมาประกาศว่าต้องการนำเข้าอาหารเพิ่มเป็นจำนวนมาก

ไม่กี่วันข้างหน้า

มาตรการ "ล็อกดาวน์" เพื่อควบคุมพื้นที่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ มีผลต่อ 1 ใน 5 ของประชากรโลก มาตรการดังกล่าว ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและมีการซื้อสินค้าที่จำเป็นกักตุนไว้ใช้ในครัวเรือน เพราะไม่มีใครรู้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ของหลายประเทศจะถูกขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ได้ลดน้อยลง แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเช่นนี้ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ต้องอีกนานแค่ไหนสถานการณ์จะดีขึ้นและผู้คนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ทรานส์นัมหลายประเทศก็จำเป็นต้องนำ "มาตรการสำรวจ" มาใช้เพื่อฝ่าภาวะความยากลำบากไปให้ได้โดยประชาชนในประเทศไม่เดือดร้อนมากนัก

"ถ้าประเทศผู้ส่งออกหลักๆ เริ่มกักเก็บผลผลิตข้าวและธัญพืชอื่นๆ เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ประเทศผู้ซื้อ ก็จะ

เริ่มวิตกกังวลแล้ว มัน เป็นภาวะความตื่นตระหนกที่ไม่อยู่บนหลักเหตุ และผล เพราะอันที่จริง โลกเรามีปริมาณอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว" ฟินชีเบล นักวิเคราะห์

ธุรกิจการเกษตรจากธนาคารกลางออสเตรเลียให้ความเห็น ยกตัวอย่างกรณีล่าสุดคือ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก และตลาดสดอันดับ 9 ของโลก ได้พิจารณาจำกัดการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรดังกล่าวแล้ว โดยอ้างว่าเพื่อให้มั่นใจในแง่ความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และเช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศอินเดีย ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งเพิ่งประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นเวลา 3 สัปดาห์ มีผลทำให้เกิดภาวะชะงักงันด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ไปทั้งระบบ

นอกจากนี้ ก็ยังมีรัสเซียและมาเลเซีย (ดังข้อมูลประกอบด้านล่าง) ผู้ส่งออกน้ำมันจากพืชที่กำลังออกมาร่วมกระแสห้ามการส่งออก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้บั่นบั่นแย่งแย่งกับความต้องการของประเทศในฝั่งผู้นำเข้า เช่นอิรัก ที่ออกมาประกาศว่าต้องการนำเข้าอาหารเพิ่มเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี

หรือข้าว เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องนำเข้ามาเพื่อสำรองไว้ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้บรรดาผู้ค้าสินค้า โภคภัณฑ์การเกษตรเริ่มแสดงความวิตกกังวลใจว่าขณะนี้กำลังเกิดการบิดเบือนอุปทานอาหารโลกโดยไม่มีเหตุอันจำเป็น

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาชี้ว่า ปริมาณการผลิตข้าวและข้าวสาลีจากทั่วโลกรวมกันนั้น น่าจะอยู่ที่ระดับ 1,260 ล้านตันในปีนี้ (2563) ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขประมาณการที่สูง และเชื่อว่าจะมากเกินปริมาณของอุปสงค์ แต่การประมาณการดังกล่าวก็ตั้งอยู่บนฐานของสภาวะปกติ ไม่ได้ประเมินรวมถึงผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโคโรนา-19 แต่อย่างใด

มาตรการห้ามและลดการส่งออกของหลายประเทศในขณะนี้ ยังส่งผลให้สินค้ามีราคาขยับสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างราคาข้าวขาวในเอเชีย ราคาอ้างอิงในประเทศไทยเวลานี้ขยับสูงขึ้นสู่ระดับ 492.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ซึ่งนับว่าเป็นระดับราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา (ในปีดังกล่าวเกิดวิกฤติด้านอาหารหลายประเทศจำกัดหรือระงับการส่งออกข้าว ทำให้ราคาข้าวขาวทะยานขึ้นแตะระดับ 1,000

ดอลลาร์ต่อดัน ส่วนราคาข้าวสาลีซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกนั้น ขยับสูงขึ้นแล้วเกือบๆ 10% ในเดือนมีนาคม

“เราคงไม่ได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี 2551 อีก เพราะอันที่จริงแล้วโลกเรามีปริมาณข้าวมากพอ โดยเฉพาะในอินเดียที่มีปริมาณข้าวสำรองในประเทศสูงมาก” ผู้ค้าข้าวในสิงคโปร์รายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ความเห็น

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณข้าวทั่วโลกในปีนี้จะสูงเกินระดับ 180 ล้านตันเป็นครั้งแรก หรือเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิตปี 2558-2559 แต่ปัญหาก็คือปริมาณข้าวที่มีอยู่มากมายนี้ไม่ได้ถูกกระจายออกไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คาดว่า ในจำนวนดังกล่าวกว่า 153 ล้านตันจะถูกอยู่ในครอบครองของ 2 ประเทศคือจีนและอินเดีย นั่นหมายความว่า หากมาตรการระงับหรือจำกัดการส่งออกของบางประเทศกินเวลายืดเยื้อยาวนาน (ซึ่งเป็นไปตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-19) ประเทศผู้นำเข้าหลักๆ เช่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในเอเชียและแอฟริกา อาจจะต้องพบกับความยากลำบากเกี่ยวกับอุปทานอาหารอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ●

ปัญหาราคาไข่แพง



คนเดินตรอก

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

สมายหนึ่งเคยใช้ราคาไข่และราคาเนื้อหมูเป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีวัดว่าไข่ของนายกรัฐมนตรีคนไหนแพงกว่าไข่ของนายกรัฐมนตรีคนไหน เพราะไข่และเนื้อหมูเป็นอาหารหลักของคนในเมือง เดียวนี้สลับกัน ถ้าไข่ไก่และหมูมีราคาถูกลงจนต้องเอาไปทิ้งทะเลหรือไปทำหมูหันขายริมถนน แปลว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ

ในสมัยที่ยังไม่มีการผลิตอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมอย่างทุกวันนี้ ราคาอาหารที่เป็นโปรตีน ถ้าเรียงตามราคาก็จะมีดังนี้ ปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาทะเล แล้วก็เนื้อควาย

เนื้อวัว แล้วก็มาเนื้อหมู แล้วก็มาเนื้อเป็ด แล้วก็เนื้อไก่ แล้วก็มาถึงไข่เป็ด แล้วก็มาไข่ไก่แพงที่สุด หมูเห็ดเป็ดไก่เป็นสุดยอดของอาหารไทย อาหารทะเลและปลาน้ำจืดเป็นอาหารราคาถูก

กลับกันกับเดี๋ยวนี้ เมื่อมีการพัฒนาอาหารสัตว์ให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ราคาถูก มีการใช้สูตรอาหารที่มีส่วนประกอบจากกากถั่วเหลือง ข้าวโพด มันสำปะหลัง ผสมตามสูตรให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่มีปริมาณโปรตีนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ราคาอาหารสัตว์จึงมีราคาถูก

ประกอบกับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้โตเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกรเห็นผลเร็วที่สุดเมื่อนำไปเลี้ยง พอไก่มีอัตราการเจริญเติบโตต่อน้ำหนักอาหารลดลง ก็ได้เวลาเข้าโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งมี

เวลาอยู่ประมาณ 40-45 วัน

เนื้อไก่จึงเป็นอาหารที่มีราคาถูกที่สุด ถูกกว่าราคาเป็ด ไข่ไก่จึงมีราคาถูกกว่าไข่เป็ดในปัจจุบัน เคยมีการพัฒนาไข่นกกระทาให้มีราคาถูกกว่าไข่ไก่เมื่อเทียบน้ำหนักเดียวกัน แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะเมื่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นกกระทาถูกปลดระวางความต้องการมีน้อยกว่าไก่ไข่

การผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์นั้นมี 2 ระบบ คือ ระบบที่เป็นอุตสาหกรรมและระบบชาวบ้านรายเล็กที่เลี้ยงโดยระบบเปิด แต่เมื่อเกิดโรคหวัดนกระบาดซึ่งมักับนกธรรมชาติ ระบบเปิดควบคุมป้องกันโรคไม่ได้ จึงเหลือระบบปิดเพียงระบบเดียวที่สามารถทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ประเทศไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ 90 เปอร์เซ็นต์

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: จันทร์ 6 - พุธ 8 เมษายน 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5242

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 133.20 Ad Value: 179,820

PRValue (x3): 539,460

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: คนเดินตรอก: ปัญหาราคาไข่แพง

ของการผลิตไข่บริโภคภายในประเทศ มีเหลือส่งออกเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของการผลิต

เคยมีภาวะไข่ไก่ล้นตลาดซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดส่งออก กลไกราคาของตลาดภายในประเทศจึงเป็นตัวกำหนดทั้งราคาและปริมาณการผลิต ถ้ารัฐบาลไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวข้องก็มิขาดตลาด

ไข่ไก่มี 3 ประเภท คือ ไข่ไก่ที่ไข่เป็นแม่พันธุ์ เกษตรกรจะซื้อไปฟักเป็นลูกไก่ เลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพื่อส่งตลาดเนื้อไก่ ราคาสูงกว่าประเภทที่ฟักเป็นตัวไม่ได้

ประเภทที่ 2 เป็นประเภทไข่ที่ไม่ได้ผสมเชื้อตัวผู้ ฟักเป็นตัวไม่ได้ ไข่บริโภคอย่างเดียว ราคาถูกกว่าประเภทแรกและมีปริมาณการผลิตมากที่สุด

ประเภทที่ 3 คือ ไข่ไก่ที่ส่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่คนญี่ปุ่นซื้อไปบริโภคเป็นไข่ดิบ เคยมีชายที่ชื่อเซตันและซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ ในส่วนที่เป็นอาหารญี่ปุ่น ไข่ประเภทนี้จะต้องมีความสะอาดสูงสุด ฟาร์มจะต้องได้รับอนุญาตให้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นนิยมตอกไข่ไก่วางบนข้าวสุกใหม่ ๆ ร้อน ๆ รับประทานกับปลาดิบ กับซุปรี่เต้าเจี้ยว โรยด้วยโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น ไข่ไก่ประเภทนี้มีราคาแพงที่สุด แต่ก็มีขายเพราะเราห้ามนำเข้า

วิกฤตการณ์ไข่ไก่หายไปจากตลาดครั้งนี้ ก็เกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ที่ไปกำหนดราคาควบคุม ปัญหาของการควบคุมราคาก็คือมักจะกำหนดจาก “ราคาต้นทุน” ซึ่งไม่มีทางหาได้ ไม่มีทางรู้ได้ เพราะต้นทุนของผู้ผลิตแต่ละรายย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องขนาดของฟาร์ม สูตรของอาหารที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นความลับของแต่ละบริษัท และผันแปรไปตามราคาของวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งมาตรการราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ผลิตภายในประเทศ ที่รัฐบาลไม่เปิดให้นำเข้าเสรี เพราะกลัวว่า

ราคาถั่วเหลืองและข้าวโพดในประเทศ จะราคาตกลง

ความจริงถ้าให้นำเข้าถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์โดยเสรี แล้วเอาเงินไปจ่ายกับเกษตรกรเพื่อให้เลิกปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง จะทำให้เราแข่งขันในการส่งออกเนื้อไก่ สุกร รวมทั้งกุ้งปลา ได้ดีกว่านี้มาก แต่ไม่มีใครเข้าใจ คงให้ปลูกต่อไปและก็ไม่มียาได้สูงกว่านี้ได้

ข้าราชการกระทรวงเกษตรก็คงจะไม่ยอมเหมือน ๆ กับกรณีพืชตัดต่อพันธุกรรม คุณพ่อเอ็นจีโอก็ไม่ยอมให้ผลิต นโยบายของรัฐที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการส่งออกไข่ไก่และการนำเข้าจากถั่วเหลือง ข้าวโพดและอื่น ๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่มีทางรู้ว่รัฐบาลจะเอาอย่างไร จึงเป็นความเสียหายที่สำคัญ

ทั้ง ๆ ที่ทุกวันนี้ผลไม้และพืชหลายอย่างก็เป็นพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมประโยชน์ที่ได้มีหลายอย่าง เช่น ตอตันโรคและเพื่อคุณภาพผลผลิตอื่น ๆ ด้วยพืชทุกวันนี้ที่ให้แมลงเป็นตัวผสมพันธุ์ก็เพื่อให้พันธุกรรมเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อยู่แล้ว โดยคุณพ่อเอ็นจีโอห้ามแมลงไม่ได้ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ทุกวันนี้พันธุกรรมก็เปลี่ยนไปโดยฝีมือมนุษย์ สัตว์และแมลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหยุดยังไม่ได้

หมูเห็ดเห็ดไก่ทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนหมูเห็ดเห็ดไก่ที่เรารับประทานเมื่อ 50 ปีก่อน มะม่วง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลิ้นปะรด มันสำปะหลัง อ้อย น้ำตาล เตียนนี้ก็ไม่เหมือนของเมื่อ 50 ปีก่อน แต่พวกเราอายุยืนกันมาเรื่อย ๆ ไม่เหมือนเมื่อ 50 ปีก่อน เหมือนกัน

เมื่อเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 คนตกใจแตกตื่น ไม่กล้าออกจากบ้าน คุณหมอบอกท่านประกาศว่า “อยู่บ้านเป็นการช่วยชาติ” เมื่อต้องสนองนโยบายของคุณหมอบอกทั้งหลายโดยการอยู่บ้าน เพราะท่านรู้ดีกว่าเรา การรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านก็เป็นของคู่กัน และอาหารที่แม่บ้านสมัยนี้ทำได้อีกมีอยู่

ไม่กี่อย่าง อย่างหนึ่งก็ไข่เจียว ไข่ดาว ยังไม่ทราบจะทำเป็นหรือเปล่า อย่าว่าแต่ “ไข่คน” หรือ “ไข่ตุ๋น” เลย ความต้องการไข่ไก่ก็เพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา ซึ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็จะถูกชดเชยโดยการลดการส่งออก

ตามหลักเศรษฐศาสตร์ราคาในประเทศจะเท่ากับราคาในตลาดต่างประเทศด้วยค่าขนส่ง เนื่องจากเราเป็นประเทศที่ส่งไข่ไก่ออกสุทธิ เราจะเป็นผู้บริโภคไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าผู้บริโภคที่ประเทศนำเข้าไข่ไก่อยู่แล้ว ยิ่งในยามวิกฤตจากโรคระบาด ขนส่งไม่ได้ ไข่ไก่ก็จะมีราคาถูกเพราะจะมีไข่ไก่ล้นตลาด การกักตุนไข่ไก่เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเพราะเก็บไว้นานไม่ได้ส่งออกก็ถูกห้าม ระวังจะเกิดวิกฤตการณ์ไข่ไก่ล้นตลาด ราคาตกต่ำ ถ้าไม่ระวังก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เอาไข่ไก่และลูกไก่ไปทิ้งทะเลแบบที่เคยอีกก็ได้

ที่สำคัญก็คือ คนในเมืองที่มีปากเสียงดังที่สุดในสังคมไทย ที่ไม่เข้าใจกลไกตลาด เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงตลาดทำลายกลไกตลาดเหมือน ๆ กับตลาดในระบบคอมมิวนิสต์ ราคาอาจจะถูกจริง แต่ไม่มีของวางขายในตลาด แต่มีขายในตลาดมืด ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพราะผู้ขายต้องบวกค่าเสี่ยงที่จะถูกจับเข้าไปอีก สำหรับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก็ต้องทำตัวเป็นชาว่าจะเล่นงานคนนั้น คนนี้ ผู้ผลิตบ้าง พ่อค้าคนกลางบ้าง ผู้ขายปลีกบ้าง ในที่สุดก็เป็นเหยื่อให้กับตำรวจใช้กฎหมายที่ไม่มีเหตุผลและบังคับใช้ไม่ได้เป็นเครื่องมือหากินกระทรวงพาณิชย์ของเรานั้นควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงทำลายพาณิชย์เสียดีกว่า

ถ้าอยากจะทำเสียสิ่งทีรัฐบาลทำได้ก็คือ ใช้ภาษีอากรที่เก็บจากพวกเราไปซื้อหน้ากากอนามัยและไข่ไก่ในราคาตลาด และเอาไปแจกหรือขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ถ้าอยากเห็นคนมารวมตัวกันเยอะ ๆ เข้าคิวซื้อเป็นแถว ยาวเหยียด แล้วก็ถูกตำเพราะของมี

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: จันทร์ 6 - พุธ 8 เมษายน 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5242

Col.Inch: 133.20 Ad Value: 179,820

หน้า: 16(บน)

PRValue (x3): 539,460

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: คนเดินตรอก: ปัญหาราคาไข่แพง

ไม่พอ แต่ก็จะได้หน้า เหมือนกับการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน หรือ สมัยที่พรรคเพื่อไทยต้องการช่วยชาวนา โดยการรับจำนำข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา

ปัญหาราคาไข่ไก่มีทั้งปัญหาไข่ถูก และปัญหาไข่แพง ทั้ง 2 ปัญหาเป็น ปัญหาที่ทำให้รัฐบาลเดือดร้อนอยู่ เสมอ เพราะการปล่อยเสรีให้เป็นไปตามกลไกตลาด ย่อมมีทั้งภาวะไข่ราคาถูกเมื่อไข่ล้นตลาด และไข่มีราคาแพงเมื่อไข่ขาดตลาด ซึ่งเกิดจากภาวะความต้องการซื้อหรือตีมันต์ กับความต้องการขายหรือซัพพลาย ปกติปริมาณการผลิตแม้จะปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ต้องใช้เวลา

กรณีไข่ไก่ต้องใช้เวลา 2-3 เดือน แต่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นล่วงหน้า ไปก่อน ราคาจึงขึ้นไปก่อน เมื่อ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ตามราคา ที่เพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลง

อายุของไข่ไก่ที่จะเก็บได้จึงเป็นตัว กำหนดเวลาที่ปริมาณการกักตุนที่จะ มีปริมาณสูงสุด ผู้กักตุนจึงมีความเสี่ยง อยู่ไม่น้อย เพราะเวลาราคาลงก็จะลง อย่างฮวบฮาบสำหรับสินค้าที่เก็บไว้ นานไม่ได้ การที่จะสร้างตีมันต์ที่เก็บ ไว้ได้นาน เช่น การลงทุนสร้างโรงงาน ไข่ผง เอาไข่สดไปทำไข่ผงยามที่ไข่ ราคาตก ที่เคยมีผู้เสนอแล้วแต่ไม่ ประสบความสำเร็จ

การปล่อยให้ตลาดไข่ไก่เป็นตลาด เสรี เป็นนโยบายที่ดีที่สุดสำหรับ ทุกฝ่าย ฝ่ายผู้ผลิตรับภาระในยามราคา ไข่ตกต่ำ ผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระในยาม ราคาไข่แพง ในยามไข่ล้นตลาดและ ในยามไข่ขาดตลาด โดยพ่อค้าคนกลาง ผู้ทำหน้าที่กักตุนเมื่อยามไข่ล้นตลาด และมีราคาถูก เพื่อเก็งกำไรโดยกักตุน แล้วเอามาขายในราคาแพงเมื่อของ ขาดตลาด เป็นตัวทำให้ตลาดไม่สะริง ไปมารุนแรงเกินไป ภาษาเศรษฐศาสตร์

เขาเรียกว่าเป็นตัวทำให้เกิดเสถียรภาพ อย่างอัตโนมัติ “automatic stabilizer” แต่รัฐบาลจะเป็นตัวทำลายเสถียรภาพ อัตโนมัติ หรือ automatic destabilizer อย่างไม่รู้ตัว ด้วยความหวังดีหรือด้วย เหตุผลทางการเมือง

มีคำอีกคำหนึ่งที่นิยมพูดกันคือ “ราคายุติธรรม” หรือการค้า “กำไร เกินควร” เป็นคำที่มีปัญหามาก แต่ก็เป็นคำที่รัฐบาลมักจะนำมาใช้ ราคายุติธรรมคืออะไร คำตอบก็คือ ราคาที่สูงกว่าต้นทุนพอสมควร ซึ่งก็ ทราบแล้วว่าสินค้าหลายอย่างไม่ทราบ ว่าต้นทุนเป็นเท่าไร เพราะต้นทุน สินค้าเกษตรก็ดี สินค้าอุตสาหกรรม ก็ดี ไม่แน่นอน สุดแต่การตัดสินใจ ที่ถูกต้องของผู้บริหารในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือไม่ แล้วแต่จะคิดระยะสั้น หรือระยะยาว

ดังนั้น ราคายุติธรรมก็ควรจะเท่ากับ ราคาตลาดที่ปราศจากการแทรกแซง จากรัฐบาล เป็นราคาที่ยุติธรรมที่สุด สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค

อุตสาหกรรมบางอย่างจะมีรายเดียว หรือน้อยราย แต่ไม่มีการห้ามนำเข้า หรือส่งออก ราคาตลาดก็ยังเป็นราคา ยุติธรรมอยู่นั่นเอง ขณะเดียวกันก็ ไม่เป็นการค้าที่กำไรเกินควร เพราะ เมื่อใดที่มีการค้ากำไรเกินควรก็จะมี ผู้ผลิตรายใหม่หรือผู้นำเข้ามาผลิตหรือ ลังเข้ามามากขึ้น ราคาก็จะมาอยู่ในจุดที่ เป็นจุดดุลยภาพระหว่างตีมันต์กับ ซัพพลาย หรือความต้องการซื้อกับ ความต้องการขายในระยะยาว ไม่มี กำไรเกินควรถ้าไม่มีการผูกขาด และการ ผูกขาดมักเกิดจากมาตรการของรัฐ

คราวนี้ก็เหมือนกัน การที่พาณิชย์ จังหวัดไปจับฟาร์มเลี้ยงไก่นั้น จะทำ ให้ไข่ไก่ขาดตลาดและมีราคาแพง เจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างไม่ใช้วิธีบูรุษ

ทางที่ตีรัฐบาลอยู่เฉย ๆ ตลาด จะปรับตัวของมันเอง

ครม.พิเศษเคาะสู้โควิด-กระตุ้นศก. ต้น3พรก.1.6ล้านล.

ไฟเขียวรพท.-คลัง-เก็ย
สั่งหั่นงบ10%ทุกกระทรวง
เยียวยาทั้งชาวบ้าน-ธุรกิจ
เผย38เจ้าสัวไทยทรัพย์วูบ
พม.แจกผู้พิการห่วยละ1พัน
ลงทะเบียนตกงาน1.4แสน
ครม.นัดพิเศษถกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เคาะ
หั่นงบ 10% ทุกกระทรวง ไฟเขียวมาตรการ
เยียวยาชุดที่ 3 คาดวงเงินสูง 1.6 ล้านล้าน
แบงก์ชาติออก 2 พ.ร.ก. (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

กระตุ้น ศก.

'บิกตู'ประชุมครม.นัดพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า รัฐมนตรีทั้ง 3 คน ที่กักตัวเองอยู่ในบ้านพักเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าร่วมประชุม ครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากครบกำหนดการกักตัวและได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้วว่า ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19

เคาะเยียวยาเศรษฐกิจเฟส3

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษ ว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบชุดมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจในระยะที่ 3 ซึ่งจะนำมาใช้ช่วง 6 เดือนข้างหน้า ประกอบด้วย 1.มาตรการเยียวยาและดูแลประชาชน ธุรกิจในส่วนที่ยังขาด เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน 2.เสนอให้มีกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงที่ทุกอย่างติดขัด ไม่ให้เศรษฐกิจไทยหยุดชะงักในช่วงเวลา 3-4 เดือนข้างหน้า 3.ดูแลภาคเศรษฐกิจการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม แม้ขณะนี้ภาคการเงินจะยังไม่ปัญหาก็ตาม

"มาตรการทั้งหมดมีขนาด 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยใช้เงินทั้งสิ้น



สู้โควิดเฟส3 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม.นัดพิเศษ พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 เมษายน

ประมาณ ซึ่งใน ครม.หารือกันแล้ว ให้สำนักงบประมาณประมาณเกลี่ยงบ 10% ของงบประมาณ 2563 ในส่วนที่ยังเกลี่ยได้มาใช้ ไม่เกี่ยวกับงบเงินเดือน และงบที่ใช้ไปแล้ว ส่วนวงเงินที่เหลือเป็นการกู้ยืม โดยออกเป็น พ.ร.ก.กู้เงิน และส่วนหนึ่งจะเป็นการออก พ.ร.ก.เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลัง (ชปท.) เอาเงินมาช่วย” นายสมคิดกล่าว

กำหนดกรอบใช้เงิน1.6ล้านล.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วงเงินที่จะใช้ในการบริหารจัดการชุดมาตรการระยะที่ 3 มีขนาด 9-10% ของจีดีพี (กุมภาพันธ์ 2562 ไทยมีขนาดจีดีพีประมาณ 16.9 ล้านล้านบาท ดังนั้น คาดว่าวงเงินจะใช้ครั้งนี้ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) แต่ไม่ได้หมายความว่า จะกู้ทั้งหมด เพราะต้องดูว่าสำนักงบประมาณจะสามารถจัดสรรงบประมาณมาใช้ในมาตรการชุดที่ 3 เท่าไร ส่วนที่เหลือจากงบประมาณ กระทรวงการคลังจะออก พ.ร.ก.กู้เงิน และส่วนหนึ่งเป็นการใช้เงินจาก ชปท.

นายวิโรฒ สันติประภพ ผู้ว่าการ ชปท. กล่าวว่า ชปท.เตรียมออก พ.ร.ก. 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.ก.เพื่อให้ ชปท.นำเงินของ ชปท.มาทำสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) และ พ.ร.ก.เพื่อให้ ชปท.สามารถเข้าไปซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนด (โรลโอเวอร์) (อ่านรายละเอียด น.2)

‘ณัฐพล’ขงบ10%ช่วยคนศร.

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุม ครม.นัดพิเศษว่า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศธ.คือ การตัดงบประมาณของทุกกระทรวง 10% เพื่อนำมาช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตนได้เสนอแนวทางกับที่ประชุมว่า หากกระทรวงตัดงบโดยเปลี่ยนจากงบหนึ่งไปอีกงบหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำไปใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้บุคลากรของแต่ละกระทรวงเอง น่าจะทำได้เร็วกว่าการนำเงินไปใส่ในงบกลาง แล้วต้องไปทำเรื่องของงบกลางอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เวลาดำเนินการใช้งบอาจจะไม่ทันการณ์

“ศธ.ต้องตัดงบกระทรวง 10% แน่แน่นอนอยู่แล้ว เพียงแต่จะตัดอย่างไรให้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงเสนอที่ประชุมว่า หาก ศธ.มีงบลงทุนจำนวนหนึ่งที่ได้ออก 10% แล้ว ขณะที่ใน ศธ.มีบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบ เช่น บุคลากรของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนอกระบบ เป็นต้น ถ้า ศธ.มีข้อมูลจำนวนบุคคลเหล่านี้ชัดเจน และบุคคลเหล่านี้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท ศธ.จะใช้เงิน

ของ ศธ.จ่ายเอง” นายณัฐพลกล่าว และว่า หรือถ้า ศธ.มีข้อมูลว่าบุคลากรที่ไม่ใช่ราชการจำนวนหนึ่งที่มีประกันสังคมอยู่ ศธ.จะนำข้อมูลแจ้งไปยังประกันสังคม หรือกระทรวงแรงงาน เพื่อนำข้อมูลไปบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะสรุปในการประชุม ครม.อีกครั้ง

อนุมัติมาตรการดูแลพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ครม.ได้รับทราบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ประกอบด้วย การลดค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเสนอมาตรการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด จากเดิมกำหนดให้ผู้บริโภคจ่ายในจำนวนที่ตายตัวคือ 70% ของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าถึงจำนวนที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม โดยเปลี่ยนมาเป็นผ่อนผันให้จ่ายตามการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ให้กับผู้บริโภคประเภท 3-7 อาทิ กลุ่มเอสเอ็มอี โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม ให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน นอกจากนี้มาตรการลดค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 30% ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมหรือห้องพักที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักหรือโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือ ที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 และที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้มีมาตรการปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมายจาก 6% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประสบปัญหาการใช้น้ำมันที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน ทำให้ประสบปัญหาดังเก็บน้ำมันไม่เพียงพอ จึงขอลดอัตราสำรองน้ำมันดิบเป็น 4% ระยะเวลา 1 ปี และระยะที่สอง สำรองเป็น 5% หลังจาก 1 ปี เป็นต้นไป พร้อมกันขยายระยะเวลาการคงอัตราสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ตามกฎหมายที่ 1% ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

สนบ.ขานรับพร้อมกู้1ล้านล้าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สนบ.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หากรัฐบาลต้องการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน เพื่อนำมาใช้ดูแลเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 สนบ.ไม่มีปัญหา ถ้าวางเงินที่รัฐบาลต้องการกู้ 1 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ก็สามารถทำได้ เพราะมีไม่มีกรอบของกฎหมายกำหนดไว้ว่าเพดานสูงสุดจะออกได้

เท่าไร มีเพียงกรอบวินัยการคลังการคลังเท่านั้นที่กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะจะตั้งไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

“สัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยถูกกำหนดไว้ที่ 60% มานานแล้ว หากในอนาคตสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเพราะมีการนำเงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็มองว่าไม่เป็นไร แต่เรื่องนี้ต้องดูฐานะการคลังของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีหลายประเทศก็มีหนี้สาธารณะสูง อาทิ ประเทศสิงคโปร์ มีหนี้สาธารณะสูงกว่า 112% ของจีดีพี ประเทศญี่ปุ่น หนี้สาธารณะสูงถึง 239% ของจีดีพี ประเทศอเมริกา หนี้สาธารณะสูงถึง 135% ของจีดีพี เป็นต้น” นางแพตริเซียกล่าว และว่า ส่วนเรื่องการให้แต่ละกระทรวงตัดงบประมาณปี 2563 ที่ไม่จำเป็นโดยเฉลี่ย 10% นั้นกำลังดูอยู่ว่าจะสามารถตัดทอนจากส่วนไหนได้บ้าง คงต้องไปดูว่ามีแผนงานอะไรที่สามารถเลื่อนไปก่อนได้ เพราะวิกฤตไวรัสโควิด-19 นั้นถือเป็นวิกฤตของประเทศ ส่วนงบชำระหนี้ตามปกติคงโยกงบไปไม่ได้

เอกชนหนุนกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ

ว่าที่ ร.อ.จิตร ธีรธรรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การกู้เงินวงเงิน 10% ของจีดีพี หรือเป็นมูลค่าประมาณ 1.5-1.6 ล้านล้านบาท เป็นวิธีที่หลายประเทศกำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจและประชาชนในประเทศนั้นๆ มองว่าหากรัฐบาลไทยมีการจัดสรรให้ตรงจุดมุ่งช่วยเหลือเศรษฐกิจ งบประมาณจำนวนดังกล่าวก็สามารถรักษากาลโคเศรษฐกิจได้

“มองว่าหมดเวลาแล้วในการตั้งงบประมาณที่กู้มาใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือทุจริต แล้วอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศให้มากขึ้น เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือภาคประชาชนก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ดังนั้น หากมีการกระจายงบประมาณมาช่วยอยากให้หน่วยงานที่ดูแลกระจายงบประมาณแบบเต็ม 100% ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย หากให้ระบุว่าควรช่วยคนกลุ่มไหนก่อน อยากให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่และรีบดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว” ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าว

นายเกรียงไกร เอียรานุถ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการที่ ครม.ออกมาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้ได้ดีมาก เนื่องจากอันดับแรกในการพยุงเศรษฐกิจจะต้องมีวงเงินที่ชัดเจนก่อน การอนุมัติเงิน 10% ของจีดีพีถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี เนื่องจากได้ทำตามเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้วงเงิน 10% ของจีดีพี หรือ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีที่ใช่วงเงิน

มากกว่าก็เป็นสิ่งโคโรนา ที่ใช้เงิน 11% ของจีดีพี แต่เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท ทำให้การอนุมัติวงเงินที่ 10% ถือว่าทำตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว

แนะนำวิกฤติกิจหวั่นตกรงานพุ่ง

“ในส่วนของปริมาณเม็ดเงินถือว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอแล้วในเบื้องต้น ถ้ามองว่าตัววงเงินเห็นด้วยหรือไม่ ตอบได้เลยว่าเห็นด้วยแล้ว แต่ถ้ามองว่าแล้วเม็ดเงินส่วนนี้จะใช้แล้วได้ผลหรือไม่ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานและการบริหารจัดการของรัฐบาล โดยในภาวะวิกฤตตอนนี้จะต้องใช้วิธีการที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสำคัญต่อไปคือขั้นตอนของการเบิกจ่าย และการเข้าไปช่วยให้เม็ดเงินเหล่านั้นสามารถใช้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะต้องดูแนวทางในประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ และประเทศที่กำลังดำเนินการสำเร็จไปแล้วว่ามีแนวทางอย่างไร และเราจะต้องนำแนวทางเหล่านั้นมาใช้ให้สำเร็จโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้ไทยกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการในทุกระดับได้รับผลกระทบจากยอดขายที่หายไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไป” นายเกรียงไกรกล่าว

นายเกรียงไกรกล่าวว่า บางผู้ประกอบการยอดขายหายไปเกือบครึ่ง หรือเป็นศูนย์เลยก็มี สิ่งที่กำลังกังวลคือการจ้างงานและการเลิกจ้าง เนื่องจากหากดูภาพของสหรัฐที่ขนาดอนุมัติงบกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้ว ยังได้เห็นภาพอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 6.6 ล้านคน เพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลก รวมทั้งไทยกำลังจะเจอปัญหาการว่างงานและการเลิกจ้าง ขบวนการต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของบริหารจัดการล้วนๆ จึงอยากให้ภาครัฐทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหอการค้าและ ส.อ.ท. เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมถึงภาคการท่องเที่ยวด้วย

ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์หั่นจีดีพี

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือไออีซี (EIC) แจ้งว่า ไออีซีได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ โดยได้ปรับลดประมาณการจีดีพีไทยปี 2020 หรือปี พ.ศ.2563 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% โดยมีสาเหตุหลักจากพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 4 ข้อ ได้แก่ 1.เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการหยุดลงแบบฉับพลันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลจากปัญหาโควิด-19 และมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มหดตัวมากขึ้น -12.9% ในปีนี้ 2.จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

มีแนวโน้มจะลดลงมากและฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด โดยจะลดมาอยู่ที่ 13.1 ล้านคนในปีนี้ หรือหดตัวที่ -67% จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากความกังวลของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางระหว่างประเทศตราใบที่ ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาโรคที่ได้ผล และจากรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกในปีนี้

3.การประกาศปิดเมืองในหลายส่วนของไทย ซึ่งแม้เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นในการควบคุมการระบาดของโรค แต่จะส่งผลให้การบริโภคสินค้าและบริการของภาคครัวเรือนโดยรวมลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบที่เพิ่มเติมจากความกังวลของผู้บริโภคต่อธุรกรรมที่มีลักษณะ face-to-face ในช่วงโรคระบาดอยู่แล้ว และ 4.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่คาดว่าจะมีออกมาเพิ่มเติม จะมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย

ปรับลดประมาณการจีดีพีลง5%

นายทิม ลิ้มพะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับประมาณการจีดีพีไทยปี 2563 คาดหดตัว 5.0% (จากเดิมคาดว่าหดตัว 1.0%) ซึ่งนับเป็นอัตราหดตัวที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2541 การปรับลดประมาณการในครั้งนี้สะท้อนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่รุนแรงขึ้น โดยคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอยู่ที่อยู่ที่ 4.5% ของจีดีพีในปี 2563 อันเป็นผลจากการนำเข้าที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ลดลง บนสมมุติฐานว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่สามารถชดเชยได้ว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับมาเมื่อใด แต่เรามองว่าการฟื้นตัวน่าจะเกิดขึ้นหลังไตรมาส 2 ของปี 2563 ซึ่งคาดว่า ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 0.25% ณ สิ้นปี 2563 แม้กระนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจเห็น ธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือศูนย์ หรือติดลบ หากสถานการณ์แยกลง

“ไทยคงยังไม่ใช้มาตรการคิกออฟเพราะยังมีความไม่ชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลถึงภาคธุรกิจจริงๆ อย่างไร การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์มีความเสี่ยงที่จะทำให้เงินบาทอ่อนค่า ประเด็นนี้ ธปท.น่าจะยังเป็นกังวลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเงินทุนไหลออก เรา มองว่านโยบายการคลังจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้เกิดภัยอยู่ในระดับศูนย์หรือติดลบ” นายทิมกล่าว และว่า ธนาคารได้ปรับประมาณการค่าเงินบาท โดยมองว่าในช่วงกลางปีนี้อยู่ที่ระดับสูงกว่า 32.50 (จากเดิม 31.50) เพื่อสะท้อนการอ่อนค่าของเงินบาทในระยะนี้ นอกจากนี้การโอนเงินปันผลกลับประเทศ

อาจส่งผลเพิ่มเติมต่อค่าเงินบาทในไตรมาส 2 ในขณะที่การปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลกชะลอจำนวนนักท่องเที่ยวในระยะสั้น

กฟผ.-กฟน.เร่งคืนประกันไฟ

นายสุชาติ โชติธัญญกุล รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) เปิดเผยว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมามีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นตรวจสอบสิทธิการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวน 3.7 ล้านราย โดยเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบสิทธิแล้วถูกต้องและสั่งจ่ายเงินไปแล้วเป็นเงินกว่า 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ กฟผ.ขออภัยผู้ใช้ไฟในความล่าช้าของการจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีผู้ใช้ไฟที่มีสิทธิได้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากถึง 19 ล้านราย ซึ่ง กฟผ.ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจ่ายเงินและจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด

แหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน.เริ่มคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 30 มีนาคม จนกระทั่งถึงวันที่ 2 เมษายน มีจำนวนคนได้เงินคืน ประมาณ 293,000 คน เป็นเงินประมาณ 746 ล้านบาท โดยช่องทางคืนเงินที่ได้รับมากที่สุดคือพร้อมเพย์ ส่วนช่องทางโอนบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นช่องทางที่ได้รับเงินคืนรองลงมาตามลำดับ โดยผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิที่ได้เลือกรับเงินในแต่ละช่องทางนั้น จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเงินที่เลือก รวมถึงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบประมวลผล และการประสานกับหน่วยงานการคืนเงินที่เข้าร่วม

ยอดลงทะเบียนเยียวยา23.4ล้าน

นายสรวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ดังนี้ วันที่ 28 มีนาคม จำนวน 8.5 ล้านราย วันที่ 29 มีนาคม จำนวน 10.2 ล้านราย วันที่ 30 มีนาคม จำนวน 2.3 ล้านราย วันที่ 31 มีนาคม จำนวน 1.1 ล้านราย วันที่ 1 เมษายน จำนวน 7.2 แสนราย และวันที่ 2 เมษายน จำนวน 6.6 แสนราย

นายสรวณกล่าวว่า ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อย ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่

เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00-23.59 น. ของทุกวัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เช่นเดียวกัน

โรงแรมถูกปิดชั่วคราว

นายกองค์การคุ้มครองผู้บริโภค นายกมลมาศโรงแรมไทยภาคใต้ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโรงแรมไทยขาดรายได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป และคนไทยก็ต้องกักตัวอยู่บ้าน งดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อควบคุมโรคระบาด โดยสมาคมได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อออกประกาศสั่งปิดโรงแรมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ลูกจ้างหรือแรงงานภายใต้โรงแรมต่างๆ เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม และลดทอนภาระที่ผู้ประกอบการจะได้รับสูงกว่าที่ควร โดยวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไปแบบไม่มีกำหนดเปิดทำการปกติ ยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวเพื่อสังเกตอาการหรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดมีความพร้อมและต้องการที่จะเปิดโรงแรมชั่วคราว เพื่อลดภาระรายจ่ายอยู่แล้ว จึงพร้อมดำเนินการเต็มที่

วอนประกันสังคมเร่งเยียวยา

“โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีผู้เข้าใช้บริการอยู่แล้ว ทั้งต่างชาติและคนไทย แต่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่บ้าง โดยโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนแล้ว ได้อนุญาตให้พักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด ถึงให้ปิดตามประกาศของจังหวัด โดยขณะนี้ได้ห้ามโรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใหม่เข้าใช้บริการอีก” นายกองค์การคุ้มครองผู้บริโภคกล่าว

นายกองค์การคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า ขณะนี้การปิดโรงแรมชั่วคราวของสมาคม เน้นไปที่การควบคุมโรคระบาด เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังไม่สามารถหาแหล่งต้นตอของเชื้อได้ ส่วนการเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคม เป็นประโยชน์พิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ มีความกังวลในส่วนของภาระงานของประกันสังคม เนื่องจากมีแรงงานใน

ภาคบริการจำนวนมาก ที่ประกันสังคมต้องจ่ายเงินเยียวยาในช่วงว่างงาน ซึ่งจะทำให้อาจเกิดความล่าช้าได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อแรงงานไม่มีเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยขณะนี้ไม่มีสัญญาณออกมาให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทะเบียนว่างงานให้กับลูกจ้างก่อน ซึ่งหากผู้ประกอบการยังไม่เร่งลงทะเบียนว่างงานให้ลูกจ้าง เงินเยียวยาที่จะได้รับล่าช้าไปอีก จึงอยากให้ประกันสังคมบริหารจัดการและลำดับขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานภายใต้วิกฤตให้ดีที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

พม.จ่ายช่วยเหลือผู้พิการคนละพัน

นางชนาภรณ์ พนมสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและอาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว พค.จึงมีมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ 1.จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ปัจจุบันมีจำนวน 2 ล้านคน จ่ายคนละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียวในเดือนเมษายนนี้

นางชนาภรณ์กล่าวว่า พม.ยังกำหนดมาตรการการพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้-มีนาคม 2564 ตลอดจนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมเพื่อประกอบอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปีปลอดชำระหนี้ในขั้นแรก โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-30 กันยายนนี้

พิษ'โควิด'ตกงานแล้ว1.4แสนคน

ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประชาชนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่ทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเองจะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน แต่หากเป็นกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ กรณีนายจ้างไม่ให้งานเพราะต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ

กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว จะต้องลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า หลังจากได้แจ้งให้พนักงาน ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน มาลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างนั้น พบว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานผ่านเว็บไซต์ <https://empui.doe.go.th> กับกรมการจัดหางานแล้ว 144,861 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีผู้มาลงทะเบียน 84,177 คน และมกราคม จำนวน 74,775 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 และ 48.38 ตามลำดับ

เศรษฐกิจหั่นทรัพย์สินลดฮวบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน นิตยสารฟอร์บส์ ประเทศไทย ได้จัดอันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2020 หรือปี พ.ศ.2563 จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งได้เริ่มชะลอตัวแล้วจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ต้องถูกกระหน่ำซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บุคคลรัวยาวที่สุดจากการจัดอันดับของ Forbes ประจำปี 2020 มีทรัพย์สินรวมกันลดลงถึง 2.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลดลงถึง 18% เหลือเพียง 1.32 แสนล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญ ดันตลาดหลักทรัพย์ก็ยังทรุดหนัก โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปแล้วเกือบ 1 ใน 3 เทียบจากเดือนเมษายน 2019 เป็นผลให้มหาเศรษฐี 38 คนในทำเนียบมีทรัพย์สินสุทธิลดลง ในจำนวนนี้มี 6 คนที่ความมั่งคั่งลดลงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่ง แม้ว่าทรัพย์สินจะลดลง 2.2 พันล้านเหรียญ ไปอยู่ที่ 2.73 หมื่นล้านเหรียญ และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เข้าซื้อกิจการของเทสโก้ไทยและมาเลเซียมูลค่า 1.06 หมื่นล้านเหรียญได้สำเร็จ อันดับ 2 คือ นายเฉลิม อยู่วิทยา ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมกับตระกูลโดยนายเฉลิมเป็นหนึ่งในแปดผู้มั่งคั่งในทำเนียบที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แม้ภาพรวมจะแย่ แต่โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.99 หมื่นล้านเหรียญ เมื่อเทียบปีก่อน เป็น 2.02 หมื่นล้านเหรียญ ในปีนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี จากเครือไทยเบฟเวอเรจ ขยับขึ้นมาอันดับที่ 3 ด้วยทรัพย์สิน 1.05 หมื่น

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 4 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15364

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 248.27

Ad Value: 384,818.50

PRValue (x3): 1,154,455.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรม.พิเศษเคาะสู้โควิด-กระตุ่นศก. ต้น3พรก.1.6ล้านล.

ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินสูญเสียดังกล่าว
1.62 หมื่นล้านเหรียญเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา

สำหรับตระกูลจิราธิวัฒน์ หล่นจากอันดับ 2 มา
อยู่ในอันดับ 4 ในปีนี้ โดยทรัพย์สินลดลงกว่าครึ่ง
ไปอยู่ที่ 9.5 พันล้านเหรียญ โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์
เพิ่งนำบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย
นับเป็นการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย แต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวและนัก
ช้อปปิ้งลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาหุ้นของเซ็นทรัล
รีเทล ต่ำกว่าราคาไอพีโอถึง 27% โดยตกลง
ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าการซื้อขาย

โฟกัส เกษตร



นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร กรมการข้าว ถึงแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 6 ล้านกว่าไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจากการหารือได้มีการพิจารณาเตรียม



ปรับแผน แจกพันธุ์ข้าวนาปี

ความพร้อมในเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์แล้วจำนวนกว่า 3.4 หมื่นตัน และพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทันทีในช่วงเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ จากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เพื่อเป็นการลดการกระจายของเชื้อโรคจากการที่จะต้องเดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งคาดว่าจะมี ปัญหาเรื่องการเดินทางและมีการรวมตัวกัน และอาจเกิดความเสียหายต่อการติดต่อของไวรัสโควิด 19 จึงได้สั่งการให้ทางกรมการข้าว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวขนส่งไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั้งหมดตามรายชื่อที่มีการสำรวจไว้ก่อนหน้านี้ โดยที่เกษตรกรไม่

ต้องเดินทางมารับเองที่ศูนย์ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ ไปเพาะปลูกได้ทันในช่วงฤดูทำนาในปี

“ขณะนี้เราได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายให้เกษตรกรประมาณ 5 แสนราย จำนวน 34,000 ตันที่เป็นเมล็ดพันธุ์ ในเขตที่ประสบภัยทั้งหมด 34 จังหวัด เราได้เชิญอธิบดี รองอธิบดี มาคุยมาดูกันว่าทำอย่างไร จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่กระทบกับมาตรการของไวรัสโควิด-19 จากการพูดคุย เราจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกรถึงบ้านจำนวน 3-4 แสนราย โดยตอนนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตาม เราจะให้กรมการข้าวเร่งจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกร เพื่อให้ทุกคนได้อุ่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทันในฤดูกาลเพาะ



ปลูกปีที่จะถึง หรือหน้าฝนที่จะถึงนี้แน่นอน” นายประภัตร กล่าว นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั่วไปอีกจำนวนกว่า 1.5 หมื่นตัน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรที่จะได้เมล็ด

พันธุ์ดีไปปลูกตามแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และได้มอบหมายให้ทางกรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในฤดูนาปี 63-64 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.5 แสนตัน ขณะนี้กรมการข้าวได้หารือ



แนวทางการผลิตแล้วและมั่นใจว่าจะผลิตได้ตามเป้าหมายเพราะได้มีการประสานให้ชุมชนเป็นผู้ผลิตร่วมกับทางกรมการข้าว โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ ขณะนี้มีกว่า 600 ศูนย์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการข้าวตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ทางกรมการข้าวได้มีการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาทั้งหมด ไว้แล้ว เบื้องต้น ประสานกรมน้ำบาดาลและขอให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เพื่อเจาะน้ำบาดาลให้กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ทันและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงเพื่อผลิตข้าวนุ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ โดยเมล็ดพันธุ์ 1.5 หมื่นตัน สามารถผลิตข้าวได้มากขึ้นกว่า 45 ล้านไร่ในฤดูกาลถัดไปถ้าเมล็ดพันธุ์พอ

เพียง ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทำการผลิต จะมีทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว ซึ่งเป็นข้าวนุ่ม ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ข้าวแข็ง รวมทั้งข้าวเหนียวด้วย



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 4 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15364

Col.Inch: 16.51 Ad Value: 25,590.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: บรรเทาหนี้

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 76,771.50

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



บรรเทาหนี้ - มติชน ไทยเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลง “มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19” โดยขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับสมาชิก โดยมี พิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, โอบาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมแถลงข่าว ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ